

Số: 140/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 20 tháng 10 năm 2014

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện – khóa X

Thực hiện Văn bản số 08/TTHĐND ngày 20/8/2014 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9 HĐND huyện- khóa X; UBND huyện xin báo cáo kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề cụ thể theo phản ánh, kiến nghị của cử tri như sau:

#### I. LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT, ĐIỆN VÀ DÂN SINH

##### 1. Về đời sống, sản xuất

**1.1. Cử tri xã Phước Lộc kiến nghị:** Đợt lũ ngày 15/11/2013 đã làm hư hỏng nặng Trạm bơm 3/2, Trạm bơm Cầu Gành, Trạm bơm 19/5 do HTX NN Phước Lộc quản lý. Về vấn đề này, tại Văn bản số 34/BC-UBND ngày 28/4/2014, UBND tỉnh đã trả lời: UBND tỉnh đã có Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 phân bổ vốn trung ương khắc phục thiệt hại bão lụt năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 800 triệu để khắc phục 3 trạm bơm nêu trên. Vì vậy, đề nghị UBND huyện quan tâm sớm xem xét hỗ trợ, giúp nông dân phục vụ bơm nước cho sản xuất nông nghiệp của bà con.

##### Trả lời:

Đối với các Trạm bơm: 3/2, Cầu Gành, 19/5 do HTX NN Phước Lộc quản lý, do chưa được đầu tư xây dựng nhà trạm bơm cố định, các trạm bơm này chỉ lắp đặt tạm để phục vụ bơm tưới cho sản xuất nông nghiệp trong vùng, vì vậy trong đợt khắc phục thiệt hại do lũ tháng 11/2013 gây ra, tại Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 05/12/2013, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí là 30 triệu đồng để địa phương tiến hành khắc phục các đoạn kênh mương tuyến chính bị vỡ lở, bồi lấp nhằm phục vụ bơm tưới cho sản xuất nông nghiệp. Còn về nguồn kinh phí hỗ trợ 800 triệu đồng được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 11/3/2014, UBND tỉnh đã ghi danh mục hỗ trợ cho 03 trạm bơm đó là: Trạm bơm số 2, 3 thuộc thị trấn Diêu Trì và trạm bơm Tân Mỹ thuộc xã Phước Hòa để khắc phục thiệt hại do đợt lũ, lụt tháng 11/2013, do đó 03 trạm bơm của HTX NN Phước Lộc quản lý nêu trên không có trong danh mục được hỗ trợ theo kinh phí phân bổ của tỉnh. Vì vậy, về kinh phí hoạt động di tu, sửa chữa của 03 trạm bơm trên, UBND huyện giao cho UBND xã Phước Lộc chỉ đạo HTX NN Phước Lộc trích từ nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hằng năm được hỗ trợ để thực hiện việc di tu, sửa chữa cho 03 trạm bơm này phục vụ bơm tưới cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân địa phương.

**1.2. Cử tri các xã Phước Lộc, Phước Hòa đề nghị:** UBND huyện sớm xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ cho bà con nông dân.

**Trả lời:**

Thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, Sở Tài chính đã có Văn bản số 1344/STC-NS ngày 19/5/2013 về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Theo đó, UBND huyện đã có Công văn số 390/UBND-TC ngày 28/5/2014, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa gửi UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và đề nghị các địa phương tổng hợp danh sách về diện tích, số tiền được hỗ trợ từng năm (6 tháng 2012, cả năm 2013 và 2014) gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước ngày 30/6/2014 để Phòng phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo cáo UBND huyện. Tuy nhiên, việc thực hiện của các địa phương chậm, một số địa phương báo cáo chưa đầy đủ theo hướng dẫn, đến nay vẫn còn 3 xã, thị trấn chưa gửi báo cáo về Phòng Nông nghiệp & PTNT ( thị trấn Diêu Trì, Phước An, Phước Hưng), do đó, gây khó khăn cho việc tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất UBND huyện cấp kinh phí cho các xã, thị trấn để thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người sản xuất kịp thời. Để giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN & PTNT huyện phối hợp với Phòng TC-KH huyện khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND huyện phân bổ kinh phí cho các địa phương để hoàn tất việc chi hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho các đối tượng đủ điều kiện trong tháng 10/ 2014. Riêng đối với các xã, thị trấn chưa báo cáo thống kê đối tượng, giao Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện làm việc cụ thể với lãnh đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng hợp danh sách và báo cáo UBND huyện để chỉ đạo xử lý.

**1.3. Cử tri xã Phước An đề nghị:** UBND huyện quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí sạ hàng cho nhân dân sản xuất cánh đồng mẫu lớn.

**Trả lời:**

Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn cho cây lúa của Vụ Đông Xuân 2013-2014 trên địa bàn huyện Tuy Phước. Vụ Đông Xuân 2013-2014, huyện Tuy Phước đã tổ chức thực hiện với quy mô 1.120 ha/6.752 hộ/24 cánh đồng/13 xã, thị trấn. Trong đó xã Phước An xây dựng 02 cánh đồng tại thôn Ngọc Thạnh 1 và Đại Hội với diện tích 69 ha/428 hộ.

Để tạo sự đồng thuận của người sản xuất trong việc áp dụng đồng bộ qui trình kỹ thuật trong thực hiện cánh đồng mẫu lớn, bên cạnh việc kêu gọi sự liên kết của các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ kỹ thuật, bán nợ phân bón, thuốc BVTV (đến cuối vụ thu hồi), UBND huyện còn hỗ trợ kinh phí tập huấn cho những vùng mới, xã mới và hỗ trợ công cụ sạ hàng, 50% Super Humic (tổng lượng hỗ trợ trong vụ Đông Xuân

2013-2014 là 99 công cụ sạ hàng và 9.550 gói super Humic 250 gr) trong đó xã Phước An là 14 công cụ sạ hàng và 690 gói super Humic 250 gr.

Ngoài ra từ nguồn kinh phí địa phương, xã Phước An hỗ trợ thêm 30% giá giống, 50% Super Humic và công kéo sạ hàng 10.000 đồng/sào theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 02/12/2013 của UBND xã Phước An về việc ban hành kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn cho cây lúa của Vụ Đông Xuân 2013-2014 trên địa bàn xã Phước An. Tuy nhiên nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa năm 2013 phục vụ hoạt động khuyến nông theo Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND huyện Tuy Phước cho UBND các xã, thị trấn (đợt 1) đối với xã Phước An là 50.025.000 đồng chỉ đủ chi trả phần hỗ trợ 30% giá giống, 50% Super Humic và còn thiếu phần hỗ trợ công kéo sạ hàng 10.000 đồng/sào theo dự kiến: 6.450.000 đồng. Do đó, đề nghị UBND xã Phước An cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách xã để sớm chi trả cho nông dân tham gia cánh đồng mẫu lớn vụ Đông xuân 2013-2014.

#### **1.4. Cử tri các xã: Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang kiến nghị:**

**- UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống nước sinh hoạt đến các khu dân cư trên địa bàn 02 xã Phước Hòa, Phước Thắng**

##### **Trả lời:**

Về những nội dung mà cử tri đã nêu, UBND huyện đã chỉ đạo BQL Nước sạch và VSMT huyện làm việc với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh. Ngày 17/6/2014 Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh đã tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo Trung tâm, BQL Nước sạch và VSMT huyện và lãnh đạo UBND các xã: Phước Hòa, Phước Thắng. Kết quả sau khi kiểm tra thực tế và đi đến thống nhất: Bổ sung thêm 05 tuyến ống tại xã Phước Hòa, 03 tuyến ống tại xã Phước Thắng, Ngày 01/8/2014, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh đã có Báo cáo số 17/BC-TTN giải trình bổ sung tuyến ống phân phối nước sạch thuộc Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát gửi các ngành chức năng. Do đó, Sau khi có ý kiến chấp thuận của ngành chức năng tỉnh, kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống tại các địa phương trên sẽ được triển khai thực hiện

**- Khảo sát, lắp đặt đường ống dẫn nước dọc theo trục chính khu dân cư thôn An Hòa, xã Phước Quang để giúp nhân dân được sử dụng nước sạch.( hiện nay, hệ thống đường ống nước sinh hoạt chỉ mới được lắp đặt đến Trụ sở thôn An Hòa).**

##### **Trả lời:**

Mạng lưới cấp nước sinh hoạt một phần xã Phước Quang thuộc mạng lưới cấp nước của Nhà máy nước Cát Nhơn, huyện Phù Cát. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo BQL Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh huyện làm việc với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh nhằm giúp các hộ dân theo trục chính khu dân cư thôn An Hòa được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, theo phản ánh của Trung tâm: Để mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt của xã Phước Quang, ngày

13/01/2014, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh có buổi làm việc lãnh đạo UBND xã Phước Quang nhưng lãnh đạo UBND xã Phước Quang thống nhất chỉ mở đường ống đến thôn Quảng Điền, không mở tuyến ống các thôn khác, cho nên Trung tâm Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh không lập dự án đầu tư. Để giải quyết vấn đề nêu trên, UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND xã Phước Quang có văn bản đề nghị Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh xem xét lập dự án đầu tư để cung cấp nước sinh hoạt cho bà con trong thời gian sớm nhất.

## **2. Điện và dân sinh**

**1. Cử tri xã Phước Thuận đề nghị: Điện lực Tuy Phước quan tâm kịp thời kiểm tra và khắc phục những tồn tại về điện trên địa bàn xã nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân. Cụ thể như sau:**

- Hiện nay trên địa bàn xã Phước Thuận, các phần gốc trụ điện còn lại khi bị thu hồi rất nguy hiểm cho người và gia súc. Nguyên nhân là do Điện lực Tuy Phước khi thực hiện thu hồi không nhổ hết phần gốc trụ điện mà chỉ cưa lấy phần trên của trụ để lại phần dưới lồi trên mặt đất như hiện trạng.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra xác định, việc thu hồi cột điện là của đơn vị thi công hệ thống điện thuộc dự án KFW giai đoạn 1 (sau cải tạo, nâng cấp lưới điện). Điện lực Tuy Phước đã liên lạc làm việc với người phụ trách và đơn vị thi công sẽ giải quyết trong thời gian đến.

- Điện sinh hoạt tại địa phương rất yếu, gây khó khăn cho việc thực hành trên máy tính đối với một số trường học và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

**Trả lời:**

**Điện sinh hoạt yếu (một phần thôn Phở Trạch):** Sau khi tiếp nhận lưới điện do HTXNN Phước Thuận 3 bàn giao, Điện lực Tuy Phước đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng; đồng thời, để mở rộng, cải tạo nâng cấp lưới điện, Điện lực Tuy Phước đã khảo sát lập danh mục đầu tư bằng chương trình đầu tư xây dựng hàng năm và Dự án KFW giai đoạn 2, đến nay điện áp đã được cải thiện. Việc cải tạo, nâng cấp lưới điện thôn Phở Trạch thuộc dự án KFW giai đoạn 2 do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư. Dự án này sắp được triển khai trong thời gian đến và sẽ cải thiện được tình trạng điện sinh hoạt, giúp bà con thuận lợi trong đời sống và sản xuất.

- Hệ thống lưới điện tại xóm Lộc Tây, thôn Lộc Hạ không đảm bảo an toàn do bà con dùng các cọc tre để mắc dây điện; ngoài ra, ở thôn Bình Thái trụ điện áp vách nhà dân rất nguy hiểm nhất là trong mùa mưa bão.

**Trả lời:**

Việc cải tạo, nâng cấp lưới điện xóm Lộc Tây, thôn Lộc Hạ - thôn Bình Thái, Điện lực Tuy Phước đã đưa vào danh mục đầu tư xây dựng năm 2015. Trước mắt, ngành Điện thực hiện duy tu, bảo dưỡng, xử lý an toàn.

*Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đề nghị Điện lực Tuy Phước quan tâm sớm giải quyết những tồn tại nêu trên cho nhân dân theo đúng kế hoạch đề ra.*

**2. Cử tri xã Phước Hiệp phản ánh:** Đoạn đường đã được nâng cấp mở rộng và sẽ được kiên cố hoá bê tông trong thời gian đến; tuy nhiên, hiện nay trong lòng đoạn đường này có 1 trụ điện hạ thế. Thực tế, trụ điện hạ thế này là một trong những nguyên nhân gây ra tạt nạn giao thông trên đoạn tuyến này. Đề nghị Điện lực Tuy Phước quan tâm sớm có biện pháp di dời để đảm bảo an toàn giao thông.

**Trả lời:**

Về vấn đề này, UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND xã Phước Hiệp phối hợp và có văn bản gửi Điện lực Tuy Phước để có kế hoạch di dời trụ điện nói trên trước khi xây dựng đường bê tông xi măng. Trước mắt, Yêu cầu UBND xã Phước Hiệp phải có biện pháp cảnh báo; Rào chắn, bố trí biển báo để đảm bảo an toàn giao thông.

## **II. LĨNH VỰC THỦY LỢI**

**1. Cử tri xã Phước Sơn kiến nghị:** Tuyến kênh sông Cây Me chạy xuống phía Nam đến cống thôn Kim Đông, xã Phước Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. Đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch gia cố lát mái bê tông xi măng để đảm bảo trong mùa mưa lũ.

**Trả lời:**

Việc gia cố tuyến đê sông Cây Me chạy xuống phía Nam đến cống thôn Kim Đông, xã Phước Hòa là cần thiết; tuy nhiên, do nguồn kinh phí ngân sách có hạn, nên UBND huyện phải sắp xếp thứ tự ưu tiên các đoạn đê cấp thiết, xung yếu, có nguy cơ vỡ lở cao để đầu tư gia cố trước. Khi chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng, yêu cầu UBND xã Phước Sơn có biện pháp cảnh báo, gia cố tạm phòng tránh hiện tượng sạt lở tiếp diễn trước mùa mưa lũ năm 2014 để tránh thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân. Về lâu dài, UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện kiểm tra, đề xuất UBND huyện xem xét.

**2. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị:** UBND huyện quan tâm xem xét có kế hoạch khảo sát, đầu tư xây dựng đê Soi Mướp giáp xã Phước Quang và đoạn đê từ nhà ông Đức đến nhà ông Ngọc, thôn Tân Mỹ; đoạn đê từ nhà ông Trứ đến đê Gò Tháp, thôn Bình Lâm, các đoạn đê này hiện đang bị xuống cấp nặng, nguy cơ gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong mùa mưa lũ sắp đến.

**Trả lời:**

Năm 2014 UBND huyện đã lập dự án tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh triển khai thi công tuyến đê hạ lưu tràn 3 xã ở những đoạn đê bức xúc, cấp thiết trên tuyến đê mà cử tri xã Phước Hòa đã nêu; tuy nhiên, do nguồn kinh phí dự án có hạn, nên một số đoạn bức xúc khác chưa được lập dự án và triển khai thi công. Trước mắt, yêu cầu UBND xã Phước Hòa có kế hoạch kê, gia cố tạm các đoạn đê nêu

trên trước mùa mưa lũ năm 2014. Về lâu dài, UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện kiểm tra, đề xuất UBND huyện xem xét.

### III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

**Cử tri xã Phước Sơn đề nghị** UBND huyện có cơ chế hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương có điều kiện thực hiện xây dựng nhà văn hóa xã, thôn để nhân dân sinh hoạt nhằm giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vì kinh phí của địa phương gặp nhiều khó khăn.

#### Trả lời:

Về vấn đề cử tri kiến nghị, tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 28/2/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 quy định: “Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; *xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản*; công trình thể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung; tiểu thủ công nghiệp, thủy sản”. Theo đó, cơ chế hỗ trợ đầu tư các hạ tầng nêu trên được phân định như sau: Đối với các huyện, thị xã còn lại ( bao gồm huyện Tuy Phước): vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ đối đa đến 50% ( Trung ương 40%, tỉnh 10%), ngân sách huyện, xã kể cả huy động các nguồn lực khác trên địa bàn đảm bảo phân còn lại.

Hiện nay, ngân sách huyện vừa tập trung nguồn vốn chủ yếu là nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình trọng điểm của huyện nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời, tiếp tục bố trí một phần nguồn vốn đáng kể để hỗ trợ các xã, thị trấn đầu tư hạ tầng và giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, trụ sở làm việc, hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào và một số hỗ trợ bức xúc khác...v.v. nhằm góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu đầu tư xây dựng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2011-2015 đề ra. Trước mắt, ngân sách huyện chưa đủ khả năng nguồn vốn để bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã, đề nghị UBND các xã sử dụng nguồn tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn xã được hỗ trợ lại đủ 100% để đầu tư. Riêng trụ sở thôn kết hợp với nhà văn hóa thôn, ngân sách huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ 100 triệu đồng/01 trụ sở, nhà văn hóa thôn. Qua kiến nghị của cử tri về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã, UBND huyện ghi nhận và báo cáo Huyện ủy, HĐND huyện xem xét và có cơ chế hỗ trợ trong thời gian đến.

### IV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

**1. Cử tri thị trấn Diêu Trì đề nghị** UBND huyện Tuy Phước quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch kiểm tra, khắc phục ô nhiễm môi trường tại

giao thông ra vào khu vực mỏ, xây dựng hệ thống xử lý bụi tại lò trộn bê tông nhựa. Tuy nhiên, do thời tiết khô nóng, công tác phun nước tạo ẩm mặt đường giao thông ra vào khu vực mỏ chưa thường xuyên và xây dựng hệ thống xử lý bụi tại lò trộn bê tông nhựa chưa đúng theo cam kết bảo vệ môi trường nên đã phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường;

Ngày 21/5/2014 Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng đã kiểm tra và ngày 14/7/2014, UBND huyện đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính trong sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ( tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND). Theo đó, ngày 04/8/2014, Tổ kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch tại Công ty TNHH Thuận Đức, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo tổng hợp và sau khi có kết quả cụ thể, UBND huyện sẽ văn bản yêu cầu Công ty TNHH Thuận Đức khẩn trương khắc phục công tác bảo vệ môi trường theo cam kết bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

## V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

**Cử tri xã Phước Hiệp kiến nghị:** UBND Huyện chỉ đạo ngành chức năng kịp thời kiểm tra, khắc phục tình trạng dọc hai bên đường ĐH 42, đoạn qua địa bàn xã Phước Hiệp, tán của các cây sanh, tre trảng rất lớn làm che khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông.

### Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Phước Hiệp nêu là đúng. Nguyên nhân do cây cối, nhất là cây sanh và tre trảng người dân trồng sát lề đường từ trước khi đường được nâng cấp lên thành đường Huyện lộ vào năm 2012. Năm 2013, tuyến đường được tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, bảo trì nên các trường hợp cây cối mọc vươn ra che khuất tầm nhìn được phát quang thường xuyên nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND xã Phước Hiệp tổ chức triển khai phát quang toàn tuyến trước tết Nguyên đán Ất Mùi; đồng thời, yêu cầu UBND các xã: Phước Nghĩa, Phước Hiệp và thị trấn Tuy Phước tổ chức vận động nhân dân ở dọc hai bên tuyến đường ĐH 42 thu dọn cây cối, chậu kiểng ra cách tim đường 8,5m để đảm bảo an toàn giao thông.

## VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

**Cử tri xã Phước Sơn đề nghị:** Phòng giáo dục và Đào tạo huyện cho thanh lý các lớp mẫu giáo trên địa bàn xã Phước Sơn: Xuân phương, Mỹ Trung, Lộc Thượng vì gần 10 năm qua các cơ sở này không hoạt động và hiện xuống cấp, dễ gây tai nạn.

### Trả lời:

Khi thực hiện công tác chuyển giao sang mẫu giáo công lập, các lớp mẫu giáo tại các thôn Xuân Phương, Mỹ Trung không được UBND xã Phước Sơn chuyển giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý; do đó, trách nhiệm quản lý đối với các lớp mẫu giáo này thuộc về UBND xã Phước Sơn.

**khu vực chợ Diêu Trì mới vì hiện nay mùi hôi bốc lên ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.**

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT huyện phối hợp các ngành liên quan và UBND thị trấn Diêu Trì kiểm tra tại hiện trường vào ngày 12/9/2014 sau khi tiếp thu phản ánh của cử tri. Qua kiểm tra, việc cử tri thị trấn Diêu Trì phản ánh việc ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại khu vực chợ Diêu Trì mới là có cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề này thuộc trách nhiệm quản lý và xử lý của UBND thị trấn Diêu Trì theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 122, Chương XIII của Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 “*Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý của mình; tổ chức vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước của cộng đồng dân cư; hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào trong việc đánh giá thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và gia đình văn hóa*”. Do đó, giao trách nhiệm cho UBND thị trấn Diêu Trì xử lý theo đúng quy định và báo cáo kết quả cho UBND huyện.

**2. Cử tri xã Phước Thắng đề nghị: UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng mở rộng thu gom rác thải trên các tuyến đường Tỉnh lộ và trục lộ liên xã để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Phước Thắng.**

**Trả lời:**

Việc bà con cử tri xã Phước Thắng kiến nghị tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt dọc tuyến đường Tỉnh lộ và trục lộ liên xã nhằm giải quyết môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo không khí trong lành góp phần đảm bảo sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của bà con là hết sức chính đáng. Tuy nhiên, vì trước mắt, ngân sách huyện chưa đủ khả năng nguồn vốn để bố trí kinh phí đầu tư thêm phương tiện cho BQL Nước sạch và VSMT huyện; hiện nay, phương tiện và nguồn nhân lực thực hiện công tác thu gom rác thải công tác thu gom rác thải của BQL Nước sạch và VSMT huyện chưa đủ điều kiện để mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt theo kiến nghị của cử tri. Những năm đến, UBND huyện sẽ cân đối ngân sách để trang bị thêm phương tiện, bố trí nguồn nhân lực; đồng thời xây dựng phương án cụ thể thu gom rác thải sinh hoạt cơ bản trên toàn bộ địa bàn của huyện để tổ chức thực hiện.

**3. Cử tri xã Phước Lộc đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thuận Đức, đóng trên địa bàn thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc gây ô nhiễm môi trường.**

**Trả lời:**

Công ty TNHH Thuận Đức tại địa bàn thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc trong quá trình hoạt động sản xuất đã làm phát tán bụi, gây ô nhiễm môi trường như cử tri xã Phước Lộc phản ánh là có cơ sở;

Để hạn chế ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, Công ty đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như: Phun nước tạo ẩm mặt đường



Riêng lớp mẫu giáo tại Đầm trường xóm 10, thôn Lộc thượng đã được địa phương giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện quản lý ( khi chuyển sang công lập ), phòng học này đã xuống cấp và hiện tại học sinh đã được chuyển về học tập tại phòng học xóm 11, thôn Lộc Thượng. Giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND huyện thanh lý phòng học nêu trên và chuyển giao đất cho UBND xã Phước Sơn quản lý.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa X; đối với kiến nghị cử tri phản ánh sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa X nhưng chưa được trả lời cụ thể trong báo cáo này, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo xử lý và sẽ báo cáo với cử tri sau khi có kết quả giải quyết. UBND huyện kính báo cáo Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện./.

**Nơi nhận:**

- TTHU;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP và CVVP
- Lưu: VT. ( 90 bản) ✓



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Huệ**